



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 19 กันยายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14801

หน้า: 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 22.76 Ad Value: 25,036

PRValue (x3): 75,108

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปปท.สรุป14รูปแบบโกง ซึ่เสียหายปีละแสนล้าน

ปปท.สรุป14รูปแบบโกง ซึ่เสียหายปีละแสนล้าน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ท.) เป็นประธาน เปิดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการศึกษารูปแบบการทุจริต ประจำปี 2561 โดยนายกิตติกล่าวว่า นับตั้งแต่มีการจัดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ท.พบว่า มีสถิติการรับเรื่องร้องเรียนมากกว่า 30,000 เรื่อง โดยเป็นลักษณะประเภทคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และมีพฤติการณ์ หรือรูปแบบการทุจริตที่หลากหลายตามภารกิจงานของแต่ละองค์กร บางคดีที่มีการกระทำความผิดนั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก บางคดีอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก มีมูลค่าความเสียหายสูง ซึ่งมีตัวแปรปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ

นายกิตติกล่าวว่า ปีนี้ได้รวบรวมรูปแบบการทุจริตในคดีต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดจำนวน 14 เรื่อง มาเป็นกรณีศึกษา อาทิ กรณีการสมรสอำพรางของชาวต่างชาติกับชาวไทย กรณีเจ้า

หน้าที่รัฐทุจริตเงินออมชราภาพผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม กรณีการยกยอเกียรติยศของเจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจด้านสถาบันการเงิน กรณีการทุจริตของพนักงานรับฝากเงินและตราสาร กรณีการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน กรณีการสวมบัตรประชาชนคนไทย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อย่างไรก็ตาม สำหรับการนำเสนอผลการศึกษารูปแบบการทุจริตในคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. จะนำไปสู่การขยายผลและพัฒนางานให้เป็นเครื่องมือหรือกลไก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รศ.สังคีต พิริยะรังสรรค์ ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลการศึกษารูปแบบการทุจริต กล่าวว่า ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายและเกิดขึ้นในทุกระดับและทุกองค์กรของภาครัฐ ซึ่งจากการศึกษาประเมินว่าในปี 2561 น่าจะมีมูลค่าความเสียหายจากการทุจริตรวม ไม่น้อยกว่า 50,000-100,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น